

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมิ่งคลาสิค ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การทบทวนผลการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่าน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการทบทวนผลการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนน่านและแจ้งสภา สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัย ชุมชน ๑) หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาการจัดการ ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ๒) หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของวิทยาลัยชุมชน หนองบัวลำภู	ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาทั้ง ๒ หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งปิดการประชุม</p>
<p>นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>